

ด่วนมาก

ที่ อว ๐๒๐๒.๒/วส๓๐๕๖



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	
เลขรับ	1690
วันที่	21 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา	14:27

กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10600

สถาบันวิจัยและพัฒนา

0368

กรุงเทพฯ 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 11:05

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ปี ๒๕๖๖

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ว่าองค์การ UNESCO ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น ประสงค์จะมอบรางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ประจำปี ๒๕๖๖ ให้กับโครงการ/แผนงานด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) ที่มีความโดดเด่น จำนวน ๓ รางวัล โดยโครงการ/แผนงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ และได้รับเชิญให้เข้าร่วมเครือข่ายระดับโลกด้าน ESD (ESD for 2030 Global Network: ESD-NET 2030)

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงขอความร่วมมือท่าน ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรางวัลดังกล่าวไปยังบุคลากรในสังกัด หากมีผู้สนใจส่งโครงการ/แผนงานเข้ารับการพิจารณา ขอให้โปรดพิจารณาคัดเลือกโครงการ/แผนงาน จำนวน ๑ รายการเท่านั้น และจัดส่งเอกสารสมัครไปที่กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖
๒. ขอให้หน่วยงานหรือผู้เป็นเจ้าของโครงการ ศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์การพิจารณาและคัดเลือก รวมถึงกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ทางเว็บไซต์ bit.ly/UNESCO-Japan-ESD หรือ QR code ตามที่ปรากฏด้านล่าง และจัดส่งเอกสารในรูปแบบ pdf. ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ yuttakan.s@mhesi.go.th

อนึ่ง หากมีหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัดส่งโครงการ/แผนงานมากกว่า ๑ รายการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะพิจารณาจัดลำดับเพื่อคัดเลือกและเสนอไปยังกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เป็นโครงการ/แผนงานที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะพิจารณาโครงการ/แผนงานที่ดำเนินการมายาวนานกว่าในลำดับแรก
๒. มีการเผยแพร่ผลลัพธ์การดำเนินโครงการเชิงประจักษ์ โดยจะพิจารณาการเผยแพร่ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงาน/สำนักข่าวในต่างประเทศเป็นลำดับแรก และสื่อของหน่วยงาน/สำนักข่าวในประเทศ และของเจ้าของโครงการ ในลำดับถัดมา
๓. จะพิจารณาโครงการ/แผนงาน ที่ครอบคลุมประเด็น ESD ที่หลากหลายมากกว่าในลำดับแรก

/ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ...

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้พิจารณาโครงการ/แผนงานจากหน่วยงานทุกแห่ง และคัดเลือกจำนวน ๓ รายการ เพื่อนำเสนอในนามประเทศไทย ก่อนเข้าสู่กระบวนการ/ขั้นตอนขององค์การ UNESCO ต่อไป โดยผลการพิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์รางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ปี ๒๕๖๖ ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยจะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์สิริรักษ์ ทรงศิริโล)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวง
กองการต่างประเทศ
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๓๑ (ยุทธการ)
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๗๐



รายละเอียดและแบบฟอร์ม
UNESCO-Japan Prize on ESD